

THÔNG BÁO

V/v tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở cách ly Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Tây Ninh

Hiện nay, dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến hết sức nghiêm trọng, nhiều tỉnh đã có dịch, một số bệnh viện đã có người bệnh, người nhà và nhân viên y tế nhiễm Covid-19, trong đó có chủng virus biến thể “siêu lây nhiễm” Anh, Ấn Độ, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao.

Thực hiện công văn 2775/SYT-NV ngày 07/7/2021 của Sở Y tế về việc hướng dẫn công dân từ TPHCM và các tỉnh khác về Tây Ninh.

Thực hiện công văn 3775/BYT-KCB ngày 06/5/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Căn cứ quyết định 875/QĐ-BCĐ ngày 21/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh về việc Thành lập cơ sở cách ly, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Tây Ninh

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Giám đốc cơ sở cách ly tại cuộc họp ngày 07/7/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Tây Ninh về việc kiểm soát chặt chẽ và phòng ngừa tối đa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Nay cơ sở cách ly xin THÔNG BÁO đến các đơn vị, tổ chức, tập thể và cá nhân đến giao dịch và công tác như sau:

1/ Đối với các tập thể, cá nhân ngoài tỉnh khi đến Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Tây Ninh cần phải xuất trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm sàng lọc SARS – CoV – 2: ÂM TÍNH còn hiệu lực trong vòng 72 giờ. (nếu đến từ TP.HCM phải có giấy hoàn thành cách ly)

2/ Đối với các tập thể, cá nhân trong tỉnh khi đến đơn vị phải được sàng lọc, khai báo y tế, đảm bảo “5K”.

3/ Tất cả người bệnh và người nhà khi ra viện phải trình giấy chứng nhận đã xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho bảo vệ trước khi ra khỏi cổng bệnh viện.

4/ Đội thi công xây dựng khi vào bệnh viện phải thực hiện khai báo y tế, đảm bảo “5K”, đồng phục, băng tên.

5/ Trong khuôn viên bệnh viện phải tuân thủ theo hướng dẫn của nhân viên y tế, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đi đến đúng vị trí công tác, giao dịch. Tuyệt đối không di chuyển vào các khu vực khác khi không có yêu cầu.

Cơ sở cách ly, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi kính thông báo rộng rãi và chia sẻ đến các tập thể, cá nhân được biết và phối hợp phòng, chống dịch Covid-19.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị liên hệ công tác;
- Các khoa, phòng BV;
- Lưu: P.TC-HC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phan Công Bình